

ชื่อเรื่อง

การอภิบาลของคริสตจักรที่ไม่มีผู้เลี้ยง
กรณีศึกษา หมวดคริสเตียนสันติธรรม
ภาค 2 เชียงราย

ผู้จัดทำ

นางแจ่มจันทร์ ไชยวรรณ

หลักสูตร

ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ประเทศไทย

อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจนิพนธ์

ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงไท อุปเงิน

วันที่อนุมัติผลงาน

6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

จำนวนหน้า

50 หน้า

คำสำคัญ

การอภิบาล

บทคัดย่อ

พันธกิจนิพนธ์เรื่อง "การอภิบาลคริสตจักรที่ไม่มีผู้เลี้ยง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาวิจัยถึงพันธกิจการอภิบาล กรณีศึกษาหมวดคริสเตียนสันติธรรม ภาค 2 เชียงราย สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ผู้เขียนมีความประสงค์ จะได้รับรู้ข้อมูล ประวัติความเป็นมาของหมวด คริสเตียนสันติธรรม นอกจากการวิจัยจากแบบสอบถามแล้ว ผู้เขียนยังได้ศึกษารายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับการอภิบาลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสรุปพันธกิจนิพนธ์ฉบับนี้ได้พอสังเขปดังนี้

บทที่ หนึ่ง เป็นการศึกษา เกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญและเหตุของแรงจูงใจในการศึกษาตลอดรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตของการศึกษา วิธีการศึกษา และขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้า ลำดับความสัมพันธ์และโครงสร้างเบื้องต้น ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเขียนพันธกิจนิพนธ์ นิยามคำศัพท์ ซึ่งหัวข้อเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำหนดแนวทางในการทำพันธกิจนิพนธ์เรื่องนี้ โดยผู้ทำวิจัยในฐานะที่เป็นผู้อภิบาลหมวดคริสเตียนสันติธรรม ร่วมกับคริสตจักรที่ 8 พาน ภาค 2 เชียงราย มีความประสงค์ที่จะศึกษาถึงการอภิบาลที่เกิดผลเพื่อจะได้แนวทางในการอภิบาลหมวดคริสเตียนสันติธรรมต่อไปในอนาคต

บทที่สอง เป็นการศึกษาถึงความสำคัญและความหมายของการอภิบาลคริสตจักรโดยทั่วไป และเป็นการศึกษาถึงความสำคัญ ของการอภิบาลในพันธสัญญาเดิมและความหมายสำคัญของการอภิบาลในพันธสัญญาใหม่ จากตำราและงานวิจัยของผู้รู้ และศึกษาถึง

การอภิบาลในสมัยอัครทูตและคริสตจักรเริ่มแรก และกล่าวถึงความหมายการอภิบาลของนัก
ศาสนศาสตร์ ศึกษาถึงลักษณะของผู้อภิบาลที่ดี ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์

บทที่สาม เป็นการนำเสนอสภาพความเป็นมาของหมวดคริสเตียนสันติธรรม
พันธกิจ การอภิบาลของหมวดสันติธรรม รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อจะได้รับทราบบทเรียน
การอภิบาล ของหมวดคริสเตียนสันติธรรมในอดีตที่ผ่านมาซึ่งทำให้พบว่า การอภิบาลในหมวดคริส
เตียนสันติธรรมได้เกิดผลดีหลายอย่างแต่ขบวนการนี้ยังไม่สามารถนำคริสตจักรมาถึงจุดแห่งที่
ให้รู้สึกว่าการอภิบาลได้เติบโตขึ้น แม้จะมีการบริหารงาน การประกาศเผยแผ่พระ
กิตติคุณ การสร้างความสามัคคีธรรม แต่ในระยะยาวนั้นการอภิบาลยังเป็นประเด็นของการ
อภิบาลที่สำคัญ ยิ่งไปกว่านั้นการที่มีผู้อภิบาลทำให้สมาชิกได้รับการดูแลพุ่มพักเพียงระยะหนึ่ง
เมื่อผู้อภิบาลกลับออกไปแล้วสมาชิกก็ขาดผู้ดูแล

บทที่สี่ การวิจัยสรุปผลการวิจัยจากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจำนวน
18 ฉบับ ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์วิจัย ผลการวิจัยและผลของการวิจัยนำมาอธิบายปัญหาและ
การนำมาประยุกต์กับการอภิบาลหมวดคริสเตียนสันติธรรม ในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานแห่งความ
เชื่อที่ถูกต้องและความเข้าใจเกี่ยวกับการอภิบาล โดยไม่เป็นการขัดแย้งกับหลักสัจจะธรรมแห่ง
พระวาทะขององค์พระผู้เป็นเจ้า

บทที่ห้า ข้อเสนอแนะ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม นำมา
วิเคราะห์ วิจัย นำเสนอถึงปัญหาอุปสรรคและความต้องการตลอดจนข้อเสนอแนะอันจะนำมาใช้
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาพันธกิจจากทัศนะของผู้เขียนเองเพื่อช่วยเป็นแนวทางการอภิบาลของ
คริสตจักรต่อไป

การอภิบาลคริสตจักรมีความสำคัญและความจำเป็นต่อคริสตจักรมาก เพราะ
เป็นการพัฒนาคริสตจักรให้มีการเติบโตทั้งด้านจำนวนสมาชิกทั้งในเรื่องเชิงปริมาณและคุณภาพ
ดังนั้นผู้เขียนได้มองเห็นความสำคัญของพันธกิจการอภิบาลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ รูปแบบ
ของการทำพันธกิจที่เข้ากับบริบทของคริสตจักร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประชากรของพระเจ้าและเป็น
ขยายการเติบโตของคริสตจักรอย่างมั่นคงต่อไป